



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วนภายในวัน เวลาที่กำหนดแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งหมดรวม จำนวน ๒,๑๗๔ ราย ดังนี้

หน่วยที่ ๑	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ	จำนวน ๔๕๒ ราย
หน่วยที่ ๒	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	จำนวน ๘๖ ราย
หน่วยที่ ๓	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	จำนวน ๑,๑๗๗ ราย
หน่วยที่ ๔	ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	จำนวน ๗๙ ราย
หน่วยที่ ๕	ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	จำนวน ๑๓๔ ราย
หน่วยที่ ๖	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	จำนวน ๕๖ ราย
หน่วยที่ ๗	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	จำนวน ๒๖ ราย
หน่วยที่ ๘	ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ ราย
หน่วยที่ ๙	ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	จำนวน ๑๖๓ ราย

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ประกาศตามเอกสาร และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบให้ติดต่อส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรมทรัพยากรน้ำ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๘๐๕ โดยส่งคำร้องพร้อมหลักฐานตามแนบท้ายประกาศนี้ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๘ ๖๖๒๔ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

/หากปรากฏว่า...

หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมทรัพยากรน้ำจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป
ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ อนึ่งกรมทรัพยากรน้ำจะกำหนด
วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด
กรมทรัพยากรน้ำ ภายหลัง เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และมีผู้ติดเชื้อไวรัส อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศและมีแนวโน้มขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครสอบ
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบได้อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์
www.dwr.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัคร” หรือ <https://dwr.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายภาคธ ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

แบบคำร้องขอเป็นผู้สอบแข่งขัน

วันที่เดือนพ.ศ.

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ

ด้วย ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวประชาชน

ได้รับเลขชำระเงินที่ (Ref No.๑) พร้อมทั้ง
ได้กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอยื่น
คำร้องยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เพื่อขอเป็นผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยส่งหลักฐาน
ประกอบมาเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เอกสารหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นความจริง
ทุกประการ หากมีการตรวจสอบแล้ว ข้อความและเอกสารดังกล่าวเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสอบครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)(ผู้สมัครสอบแข่งขันฯ)

(.....)